

Lâm Đồng: Giải pháp bao phủ bảo hiểm xã hội ở “vùng trũng”

15:56 02/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Lâm Đồng hiện đang là “vùng trũng” của cả nước với tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội so với số người trong độ tuổi đóng bảo hiểm chỉ đạt gần 16%, trong khi tỷ lệ trung bình của cả nước là 30%. Để khắc phục tình trạng này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024; trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đến hết tháng 6/2024, trên địa bàn tỉnh có 99.570 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (như vậy cứ 100 người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội thì chỉ có 16 người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc); 16.012 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 16% (trong khi tỷ lệ bình quân của cả nước là 39%).

Theo ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân của tình trạng này là do Lâm Đồng là tỉnh có diện tích rộng thứ 7 cả nước, trong khi dân số lại đứng thứ 28, dân cư thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn. Đời sống người dân còn khó khăn, thu nhập chính của đại bộ phận dân cư xuất phát từ nông nghiệp. Đa phần người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người làm nghề tự do, nông dân, việc làm không ổn định, thu nhập thấp lại không thường xuyên... dẫn đến tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt thấp. Ngoài ra còn do truyền thông chính sách chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều người dân tộc thiểu số không biết tiếng phổ thông nên khó khăn trong việc tuyên truyền, phổ biến...



Cán bộ Bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương tuyên truyền, tư vấn cho người dân tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương tham gia BHYT hộ gia đình_Ảnh: Dương Ngọc

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã triển khai những cách làm hay, đạt hiệu quả bước đầu như: Phối hợp với các xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa xã; ký hợp đồng với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng tộc, chức sắc tôn giáo... vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội với hình thức đến dự họp nghe tuyên truyền phổ biến. Từ đó, thu hút nhiều người dân đến nghe tuyên truyền vận động.

Để khắc phục tình trạng này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng sẽ tham mưu cho cấp ủy đưa chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội vào nghị quyết các cấp để chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện; đổi mới công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng; giải quyết kịp thời quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai tốt ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VnelD và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết...

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh khắc phục tình trạng “vùng trũng” của cả nước về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể là quan tâm tích cực hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban

Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người tham gia thường trú tại địa phương; thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương trên địa bàn.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/giai-phap-bao-phu-bao-hiem-xa-hoi-o-%E2%80%9Cvung-trung%E2%80%9D>